



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๕๔ ๓๑๗

ที่ ศธ ๐๕๓๐.๑๙ /ว พทอ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการการผลิตบัณฑิต: การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ทักษะภาษาอังกฤษ)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก - ศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตประถม - มัธยม

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้จัดการความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยการจัดทำโครงการ COPAG English Club รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิต (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) การจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้ง ๒ รุ่นได้สิ้นสุดลงแล้ว และสามารถถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากนิสิตร่วมโครงการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จนสามารถสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต

ในการนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จึงใคร่ขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการการผลิตบัณฑิต: การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ทักษะภาษาอังกฤษ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

## ความเป็นมา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนที่มีพันธกิจ 4 ด้านได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โดยในด้านการเรียนการสอนนั้นได้มุ่งเน้นกระบวนการที่นิสิตมีส่วนร่วม และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จะส่งเสริมขีดความสามารถของนิสิตในการแข่งขันทั้งการทำงาน และการศึกษาต่อ

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านภาษาอังกฤษ โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดกิจกรรม outbound student ณ University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตในการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

จากกิจกรรมในครั้งนั้นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ถอดบทเรียนทั้งโอกาสและอุปสรรคในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ จนนำไปสู่แนวความคิดการขยายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปยังนิสิตคนอื่นๆ จนเกิดเป็น ชมรม COPAG English Club จำนวน 2 รุ่น มีนิสิตร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นผู้ประสานกิจกรรม เพื่อให้นิสิตได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำตัว การเล่นเกม ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะการพูดตามสถานการณ์จำลอง และการฝึกวิพากษ์สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การเลือกตั้งอเมริกา การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ เป็นต้น

ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ COPAG English Club นิสิตได้สะท้อนผ่านการถอดบทเรียนว่ามีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยหลักของโครงการที่ทำให้มีทักษะเพิ่มขึ้นได้แก่ 1) มีการสร้างพื้นที่ในการใช้ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 2) การได้พูดคุยกับเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้มีความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 3) มีระบบที่ปรึกษา (coaching) ระหว่างรุ่นที่ 1 และอาจารย์คอยช่วยให้คำแนะนำในการใช้ภาษาอังกฤษ

การดำเนินโครงการ COPAG English Club จำนวน 2 รุ่น ระหว่างปีการศึกษา 2558 -2559 มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม จากผลการทดสอบภาษาอังกฤษ English Exit- Exam มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.47 และปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 21.21 และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการส่งเสริมและพัฒนา นิสิต (การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ)

แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการการผลิตบัณฑิต: การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ทักษะภาษาอังกฤษ)

ปีการศึกษา 2559

